

Số: /KH-UBND

Hoàng Đức, ngày tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Thực hiện Chỉ thị số 02 /CT-UBND ngày 12 /01/2022 của Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hóa về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Để đảm bảo điều kiện cho nhân dân trong xã đón Tết truyền thống của dân tộc trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, đoàn kết và tiết kiệm, đồng thời tập trung chỉ đạo tốt công tác sản xuất vụ chiêm xuân 2022. UBND xã triển khai kế hoạch với những nội dung cụ thể như sau:

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1.Mục đích

Tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2022 về thực hiện công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, ATGT, vệ sinh ATTP, đảm bảo chăm lo đời sống cho nhân dân trước, trong và sau tết nguyên đán được vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm; khẳng định lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần phát huy những phong tục tập quán tốt đẹp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn xã và đặc biệt là thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

2. Yêu cầu

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trò chơi, trò diễn dân gian với nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú, hấp dẫn phù hợp với truyền thống văn hóa của địa phương, đảm bảo các quy định trong khuôn khổ pháp luật.

Đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả; đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của Bộ Y tế, với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19”; chủ động ngăn ngừa các hình thức mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội, gây mất an toàn giao thông; ngăn ngừa việc buôn bán, vận chuyển và tàng trữ, đốt các loại pháo nổ, đốt thả đèn trời; đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội. Thi đua lập nhiều thành tích mới mừng Đảng, mừng Xuân.

II. NỘI DUNG

1. Chỉ đạo nhân dân chủ động chăm sóc, bảo vệ diện tích mạ đủ cơ sở cấy hết diện tích theo lịch gieo cấy; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

2. Đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn đảm bảo cho nhân dân đón Tết cổ truyền đúng quy định của ngành Y tế.

3. Tuyên truyền sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Đảng, nhà nước các cấp, quán triệt chủ trương của huyện về tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần trên hệ thống loa truyền thanh xã, trên trang thông tin điện tử xã.

4. Tổ chức chỉnh trang công sở, trang trí cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu tại công sở, các thôn, trường học, trạm y tế, phát động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc; các di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng treo cờ tổ quốc, cờ Hội (lưu ý: Cờ Tổ quốc treo cao hơn cờ Hội)

5. Căn cứ vào tình hình, mức độ diễn biến dịch Covid-19 các thôn tổ chức hoạt động vui chơi giải trí; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trò chơi dân gian, lễ hội... phục vụ Nhân dân đảm bảo an toàn, hiệu quả; linh hoạt, chủ động bảo đảm công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND huyện về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân chỉ thực hiện khi được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền và đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

6. Tổ chức tốt công tác tổng dọn vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm, cơ quan, các di tích trên địa bàn, khu văn hóa.

7. Tổ chức gặp gỡ chúc Tết cán bộ và nhân dân địa phương; bộ đội xuất ngũ và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ; con em xa quê về vui Tết, đón Xuân; chúc tết tại các trường học, trạm y tế; tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với nước, gia đình già cả neo đơn không nơi nương tựa, trẻ em tàn tật mồ côi, ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn... theo tình thân chống dịch Covid-19.

8. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác ANTT, an toàn giao thông và ngăn chặn các tệ nạn xã hội như: mê tín dị đoan, cờ bạc, lô đề, ma túy..... Nghiêm cấm tàng trữ, buôn bán và sử dụng các loại pháo nổ, đốt thả đèn trời; truyền truyền việc nhân dân được phép sử dụng pháo hoa (không phải pháo hoa nổ) theo Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.

9. Tăng cường công tác tự kiểm tra các hoạt động văn hóa trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn biểu hiện lệch lạc, hoạt động trái với quy định của Pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, địa phương. Đảm bảo cho nhân dân vui Tết, đón Xuân vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Về chỉ đạo sản xuất nông nghiệp

a. Trồng trọt: giao Ban nông nghiệp tập trung chỉ đạo các thôn theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết, tăng cường chống rét, chăm sóc cho mạ để thời tiết thuận lợi thì nhân dân xuống đồng gieo cây trong khung thời vụ, nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân đảm bảo diện tích, đúng theo kế hoạch. Tuyệt đối các thôn không tự động tháo nước, làm đất cây trong điều kiện thời tiết dưới 16⁰C. Vì vậy đề nghị cấp ủy các thôn họp chỉ đạo các ông (bà) Trưởng thôn, các ông bảo vệ bảo nông, lực lượng an ninh tăng cường trách nhiệm bảo vệ đồng mạ, điều chỉnh nước hợp lý trên đồng ruộng. Tập trung giải phóng đất lần 2 để sau tết nhân dân xuống đồng gieo cấy được thuận lợi.

Ban khuyến nông, cán bộ chỉ đạo nông nghiệp theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết, đồng thời thường xuyên kiểm tra thăm đồng, đặc biệt quan tâm đối với đồng mạ, nếu có diện tích mạ bị chết, có thông báo để nhân dân gieo mạ bổ sung kịp thời vụ bằng biện pháp gieo mạ trên sân; triển khai diệt chuột trước khi xuống đồng cấy.

Đối với cây màu, khuyến cáo cho nhân dân tranh thủ thời tiết nắng ấm ở nhiệt độ cao thu hoạch cây màu bên bãi, trồng tía cây màu vụ xuân trước Tết Nguyên đán.

b. Chăn nuôi: đề phòng chống đói rét, ngăn chặn dịch bệnh gia súc, gia cầm phát sinh, phát triển và lây lan trên địa bàn xã. UBND xã giao cho Ban chăn nuôi thú y thường xuyên theo dõi, giám sát, nắm bắt tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm ở từng thôn, hộ chăn nuôi, nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời gia súc mắc bệnh tránh để lây lan ra diện rộng; khuyến cáo cho các hộ chăn nuôi cần bổ sung chất dinh dưỡng, khoáng chất, các loại Vitamin để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi; che, chắn chuồng trại để tránh gió, hạn chế chăn thả gia súc, thả muộn, nhốt sớm trong những ngày giá rét xuống dưới 18⁰C.

2. Về văn hóa xã hội

Ban văn hóa xã hội : phối hợp cùng Ban quản lý thôn, Đoàn thanh niên, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT truyền thống, phát huy các trò chơi dân gian mừng Đảng, mừng Xuân phong phú lành mạnh đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí; động viên nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trước và trong 3 ngày Tết Nguyên đán và dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Triển khai kế hoạch vui tết ở các thôn, các đền kiểm tra và nhắc nhở nhân dân chấp hành quy chế hoạt động của đền, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội trong dịp Tết, bảo đảm lành mạnh, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và phong tục tập quán của nhân dân trong từng thôn; kịp thời ngăn chặn các hành vi lợi dụng lễ hội để hoạt động thu lợi bất chính. Tất cả các hoạt động đón xuân, vui tết phải đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đài truyền thanh tăng cường thời lượng, viết bài thông tin tuyên truyền kịp thời nội dung phù hợp với từng thời điểm, từng sự kiện, từng ngày kỷ

niệm của quê hương, đất nước, các sự kiện chính trị quan trọng đồng thời thực hiện tốt công tác tiếp âm đài các cấp và tuyên truyền các nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nhâm Dần (mở đài 3 ngày tết).

Ban chính sách xã hội: chủ trì, tiếp tục phối hợp cùng các thôn rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân, nhất là đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người có thu nhập thấp, người có hoàn cảnh khó khăn, người không đảm bảo mức sống tối thiểu do ảnh hưởng của dịch Covid-19 để xây dựng phương án cứu trợ kịp thời, không để xảy ra thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán.

Thực hiện cấp phát kịp thời, đủ, đúng đối tượng được hưởng các chế độ của Nhà nước và địa phương. Nếu có sai sót cần bổ sung kịp thời, đảm bảo theo chế độ chính sách, sau tết mới giải quyết các thủ tục có liên quan. Phối hợp cùng Hội Người cao tuổi, trường các ngành, đoàn thể, các thôn tổ chức đến từng nhà hội viên để chúc thọ, mừng thọ các cụ xong trước ngày 28/01/2022.

Có kế hoạch để tổ chức dâng hương đài tưởng niệm và các khu di tích vào sáng ngày 30/01/2022 (28 tết).

Đối với HTX dịch vụ nông nghiệp và điện năng: phân công thường trực các trạm trong 3 ngày tết để xử lý kịp thời các tình huống chập, cháy nổ về điện, đồng thời kiểm tra các cụm bóng điện đường làng, ngõ xóm, khu công cộng, UBND xã, trạm y tế, trường học, các thôn. Nêu hư hỏng hoặc cháy cần khắc phục kịp thời xong trước ngày 26 tết.

Đối với Trạm y tế: thường xuyên có bài tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, cách bảo quản, sử dụng các loại thực phẩm tươi sống; tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, phòng chống dịch Covid-19 đã và đang bùng phát trong xã, huyện, tỉnh và trong nước. Tập trung, nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong mùa Đông – Xuân. Chủ động các phương án đáp ứng với các cấp độ dịch Covid-19 nhằm phát hiện sớm, khoanh vùng nhanh, cách ly y tế và điều trị phù hợp ngay khi phát hiện ca bệnh; thần tốc hơn nữa về tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Chuẩn bị cơ số thuốc, vật tư, phương tiện khám chữa bệnh đầy đủ, phân công trực 24/24 giờ, nhất là 3 ngày tết để kịp thời cứu chữa các trường hợp ngộ độc thực phẩm, tai nạn giao thông, ốm đau..... Phối kết hợp với các thôn tổ chức tổng vệ sinh môi trường vào chiều ngày 28/01/2022 (26 tết).

3. Đối với nhiệm vụ QP-AN

Công an xã, xây dựng kế hoạch bảo đảm ANTT trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần, phối hợp cùng Ban chỉ huy quân sự xã trong việc huy động các lực lượng tham gia giải quyết các vụ việc đột xuất, phức tạp, lôi kéo đông người; Hỗ trợ các lực lượng giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đặc biệt tham gia hỗ trợ khi cần thiết trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ, phòng chống cháy nổ. Tham mưu cho UBND ban hành phương án phòng chống pháo nổ và các hành vi vi phạm pháp luật trong đêm giao thừa. Có bài tuyên truyền cho Nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước cũng như quy định của địa phương, khi uống rượu bia không lái xe tham gia giao

thông và nội dung Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ; tăng cường kiểm tra, nắm bắt địa bàn, phát hiện và xử lý hoặc đề nghị xử lý nghiêm đối với các tụ điểm đánh bài ăn tiền trong địa bàn xã.

4. Hội khuyến học

Phối hợp cùng các ngành, đoàn thể, các thôn tổ chức tặng thưởng cho các cháu đầu vào các trường Đại học, Cao Đẳng năm học 2021-2022 xong trước ngày 26 tết theo tinh thần chống dịch Covid-19 (không tổ chức tập trung)

5. Bộ phận Tài chính

Có kế hoạch chuẩn bị kinh phí trực tết, tổ chức vui chơi trong 3 ngày tết, quà cho cán bộ, công chức, các điểm di tích theo kế hoạch đảm bảo xong trước ngày 26 tết.

6. Đối với các thôn

Rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân để xây dựng phương án cứu trợ kịp thời, không để xảy ra thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán. Tổ chức tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, khu công cộng. Thông báo kế hoạch mở cửa các khu di tích trong thời gian trước trong và sau tết; phân công trực để nhân dân đến dâng hương tự do tín ngưỡng được thuận lợi. Chủ động nắm bắt tình hình con em ở xa về quê vui tết, đón xuân thực hiện khai báo y tế kịp thời, đúng quy định, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

7. Đề nghị UBNDTTQ, các ngành đoàn thể

Đề nghị Mặt trận tổ quốc và các ngành đoàn thể phối hợp, có kế hoạch tặng quà cho các đối tượng gặp khó khăn thuộc bảo trợ xã hội; cần tăng cường công tác tổ chức tuyên truyền đến đoàn viên hội viên cùng toàn thể nhân dân tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường. Cùng với Thôn tổ chức thăm hỏi chúc tết các gia đình chính sách, gia đình già cả, cô đơn.

Tích cực vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tổ chức vui Xuân, đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình; thực hiện sản xuất và sử dụng thực phẩm an toàn, nói không với thực phẩm bẩn; không tham gia sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo, thuốc nổ trái phép và thả đèn trời trong đêm giao thừa; không tham gia đánh bài ăn tiền, uống rượu bia không lái xe khi tham gia giao thông. Nắm bắt tình hình về đời sống của các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, có giải pháp kêu gọi cộng đồng dân cư, hội viên của mình cùng ủng hộ để mọi người, mọi nhà được ăn tết vui vẻ.

UBND sẽ phân công cán bộ thường trực các ngày nghỉ tết để xử lý sự việc xảy ra trong địa bàn xã. Trong thời gian tổ chức triển khai thực hiện nếu có vấn đề gì cần giải quyết báo tin cho các đồng chí được phân công bằng điện thoại hoặc trực tiếp đến tại UBND xã để cùng bàn bạc thống nhất giải quyết; văn phòng thông báo lịch trực các ngày nghỉ tết.

Giao công chức Văn phòng – thống kê UBND xã(đ/c Sơn), thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, các ngành, đơn vị và tổng hợp tình hình trước, trong, sau tết báo cáo UBND xã chỉ đạo kịp thời.

Trên đây là kế hoạch triển khai một số nội dung nhiệm vụ cần thiết trước, trong và sau tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đề nghị cán bộ, công chức, các ngành đoàn thể từ xã đến thôn cần triển khai tổ chức thực hiện để nhân dân đón xuân, vui tết an toàn, tiết kiệm, vui tươi lành mạnh.

Lưu ý: Tất cả các hoạt động trên đều phải đảm bảo quy định phòng chống dịch Covid-19 của ngành Y tế./.

Nơi nhận:

- TTĐU, HỖND xã, MTTQ;
- CT, các PCTUBND xã;
- UVUBND, CC xã;
- Đài TrT(t/b);
- Trưởng các ngành, ĐT, 07 thôn;
- Trường học, Trạm y tế;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Bằng